

เรื่อง

หารือการจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการครูในระหว่างให้ออกจากราชการ

ที่ นร.๐๕๐๑/๑๐๖๗

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทำซ่างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๘

เรื่อง หารือการจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการครูในระหว่างให้ออกจากราชการ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ปกปิด ที่ ศธ ๐๒๐๔/๑๙๓๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็น
ทางกฎหมายของกรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการได้ขอหารือว่า กระทรวงศึกษาธิการจะ
จ่ายเงินเดือนให้ น.ส. เอมอร เจริญศรีวิสุทธิ ข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ ๑ โรงเรียนชลธาร
วิทยา จังหวัดชุมพร สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในระหว่างให้ออกจากราชการได้
ตามกฎหมาย หรือระเบียบใด และจะจ่ายอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้อง ความละเอียดทราบแล้ว
นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาข้อหารือดังกล่าว
เป็นปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเดือนให้ระหว่างให้ออกจากราชการ ตามระเบียบการจ่ายเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณาโทษ
พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งมีปัญหาขัดแย้งระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกรมสามัญศึกษาว่าจะต้องจ่าย
เงินเดือนให้ระหว่างให้ออกจากราชการของ น.ส. เอมอรฯ เท่าใด และตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า
กรมบัญชีกลางได้เคยพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นนี้ โดยที่ข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้บัญญัติว่า “เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามขั้นตอนของการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องที่
กรมการร่างกฎหมายจะพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายจะต้องเป็นเรื่องที่ได้มีการ
ปรึกษาหารือระหว่างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือรักษาการตามกฎหมายแล้ว...” ดังนั้น

ในการพิจารณาข้อหาหรือตั้งกล่าวจึงต้องดำเนินการโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คือ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากได้ดำเนินการสอบถามแล้วแต่ยังข้องใจใน
ปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายินดีที่จะดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร จันทรสุมบูรณ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โทร ๒๒๒๐๒๐๖-๙